

Tuổi trẻ Bắc Ninh tiếp bước truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Chuỗi hoạt động “Sáng mãi tinh thần Bộ đội Cụ Hồ” của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh góp phần giúp đoàn viên, thanh niên luôn ghi nhớ công lao của thế hệ đi trước, hun đúc lòng yêu nước.

Đầu giờ chiều, hàng trăm bạn trẻ tỉnh Bắc Ninh hào hứng đến Công viên Hữu nghị Quốc tế (phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh) tham gia chuỗi sự kiện của chương trình “Sáng mãi tinh thần Bộ đội Cụ Hồ” do Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức. Nguyễn Minh Anh, đoàn viên ở phường Thị Cầu (thành phố Bắc Ninh) tất bật với các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Minh Anh chia sẻ: “Em dậy từ sớm để tham gia chương trình “Sáng mãi tinh thần Bộ đội Cụ Hồ”. Các hoạt động trong chương trình như tọa



Tuổi trẻ Bắc Ninh tham gia chương trình “Sáng mãi tinh thần Bộ đội Cụ Hồ”

đàm về tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, liên hoan ca khúc cách mạng đã giúp em hiểu thêm về lịch sử vẻ vang, anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, sự hy sinh của thế hệ trước để đất nước độc lập, tự do”. Đây là hoạt động thiết thực của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh giúp học sinh, đoàn viên, thanh niên hun đúc lòng yêu nước và ý

thức về trách nhiệm của tuổi trẻ với dân tộc.

Anh Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, cho biết, chương trình “Sáng mãi tinh thần Bộ đội Cụ Hồ” diễn ra trong 2 ngày (ngày 19 và 20/12) với hơn 10 hoạt động như tuyên dương gương thanh niên quân đội tiêu biểu, tổng kết và trao giải cuộc

thi tìm hiểu 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đặc biệt, trong chương trình, hơn 1.000 học sinh, đoàn viên trong tỉnh đồng diễn thanh niên Bắc Ninh noi gương anh Bộ đội Cụ Hồ. Đây là hoạt động tập thể được nhiều bạn trẻ chờ đợi. Tại chương trình, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao quyết định vay vốn khởi nghiệp cho bộ đội xuất ngũ. Thời gian qua, việc hỗ trợ bộ đội xuất ngũ phát triển kinh tế là trọng tâm trong công tác của cấp bộ Đoàn tỉnh Bắc Ninh. Từ vốn vay hỗ trợ của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, nhiều mô hình kinh tế của bộ đội xuất ngũ đạt được hiệu quả ban đầu, góp phần phát triển kinh tế địa phương và giải quyết việc làm cho thanh niên.

Theo anh Sơn, mục đích của chương trình “Sáng mãi tinh thần Bộ đội Cụ Hồ” nhằm tuyên truyền

sâu rộng về chặng đường lịch sử vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, giáo dục góp phần củng cố niềm tin và phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tuổi trẻ Bắc Ninh noi gương tinh thần của các thế hệ thanh niên lớp trước và những tấm gương anh hùng trẻ tuổi. Hoạt động này giúp mở rộng tập hợp thanh thiếu niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội. “Đây là dịp để các bạn trẻ tìm hiểu sâu hơn về truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước và khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Tuổi trẻ Bắc Ninh đoàn kết và tiếp nối xứng đáng truyền thống hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam”, anh Sơn chia sẻ.

NGUYỄN THẮNG